
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 740  —  485. mál.

Fyrirspurn
til velferðarráðherra um greiðslu húsaleigubóta og þróun húsaleigu.

Frá Birki Jóni Jónssyni.

1. Hversu miklum fjármunum var varið til greiðslu húsaleigubóta 2007–2011, á föstu verð-
lagi?

2. Hversu margir fengu greiddar húsaleigubætur á hverju ári?
3. Hver var meðalgreiðsla húsaleigubóta á hverju ári, á föstu verðlagi?
4. Hver var þróun húsaleigu á árunum 2007–2011, á föstu verðlagi?

Skriflegt svar óskast.


